

**14. รายการระหว่างกัน**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงบริษัท อาจมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปของสัมพันธ์ได้ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.4
2.	นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.4
3.	นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ	เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.4
4.	นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.4
5.	นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.4
6.	นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.4
7.	นายประสิทธิ์ ปุญญนิรันดร์	เป็นคู่สมรสของนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
8.	พตอ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล	เป็นคู่สมรสของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
9.	นายปอนด์ รัตนพันธ์ศักดิ์	เป็นคู่สมรสของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
10.	นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ	เป็นคู่สมรสของนายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ
11.	นายภาคภูมิ พงษ์พิชิตกุล	เป็นบุตรของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
12.	น.ส.จิตภา พงษ์พิชิตกุล	เป็นบุตรสาวของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
13.	บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด (“BRS”)	มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และกลุ่มตั้งตรงเวชกิจ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ใน บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด
14.	บริษัท กำเนิดผลผลิตน้ำตาล จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 ท่าน คือ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และบริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 5.12
15.	บริษัท ทนบุรีรัมย์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัท 6 ท่าน คือ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ รวมถือหุ้นร้อยละ 100



14.1 รายการระหว่างกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าปี 2556 (บาท)	มูลค่างวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
1. บจ. คำผลผลิตน้ำตาล	<u>รายการกับบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขาย 2,188,111,860 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออก ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน ค่าดำเนินการส่งสินค้าที่ท่าเรือ ค่าดำเนินการเอกสารส่งออกและพิธีการทางศุลกากร) 4,765,927 - ลูกหนี้การค้า 6,454,903 		1,424,206,088 2,385,278 161,886,959	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทแต่งตั้ง บจ.คำผลผลิตน้ำตาล ซึ่งเป็นบริษัทที่ กอน. อนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออกน้ำตาลได้ ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาล ให้เป็นตัวแทนดำเนินการจัดส่งน้ำตาลออกไปยังต่างประเทศให้แก่บริษัท - บจ.คำผลผลิตน้ำตาล เกิดจากการรวมตัวของบริษัทโรงงานน้ำตาล 17 โรง โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นใน บจ.คำผลผลิตน้ำตาล ตามสัดส่วนปริมาณการส่งออกของแต่ละบริษัท นอกจากนั้นกรรมการของ บจ.คำผลผลิตน้ำตาล ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ถือหุ้นบริษัทละ 1 ท่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละบริษัท - การส่งออกน้ำตาล นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการติดต่อลูกค้าเอง ส่วน บจ. คำผลผลิตน้ำตาลให้บริการเรื่องจัดการสินค้าและดำเนินการเรื่องเอกสารเกี่ยวกับส่งออกเท่านั้น - ค่าบริการการจัดการสินค้าและการส่งออกที่บริษัทจ่ายให้ บจ.คำผลผลิตน้ำตาล เป็นอัตรากลางอัตราเดียว ซึ่ง บจ. คำผลผลิตน้ำตาล คิดจากผู้รับบริการทุกรายเท่ากัน - บจ. คำผลผลิตน้ำตาล เป็นผู้เข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ให้แก่บริษัทในนามของ บจ. คำผลผลิตน้ำตาล เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน บจ. คำผลผลิตน้ำตาล จะโอนเงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ให้บริษัท โดยบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ บจ.คำผลผลิตน้ำตาล เพื่อเป็นหลักประกันการรับเงิน อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้ บจ.คำผลผลิตน้ำตาล ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ บจ.คำผลผลิตน้ำตาลจ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้ง บจ.คำผลผลิตน้ำตาลเป็นตัวแทนการส่งออกและการรับเงินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ผ่าน บจ. คำผลผลิตน้ำตาลนั้น เป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - อัตราค่าบริการจากการเป็นตัวแทนการส่งออกและอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2556 (บาท)	มูลค่า งวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
2. กรรมการบริษัท 5 ท่าน คือ <ul style="list-style-type: none"> - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 	<u>เงินกู้ยืมจากกรรมการ</u> BRR ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กรรมการ ได้แก่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ เป็นจำนวนเงินรวม 13 ล้านบาท โดยในปี 2556 ไม่มีการคิดดอกเบี้ย <ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมต้นงวด 12,975,679 - จ่ายชำระระหว่างปี (12,975,679) - เงินกู้ยืมปลายงวด - - ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี / งวด - - ดอกเบี้ยค้างจ่าย - 			<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการที่บอชยบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงเพื่อชื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร จึงได้กู้ยืมเงินจากกรรมการของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - การกู้ยืมเงินเป็นไปตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย จึงไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์
3. กรรมการ 6 ท่าน คือ <ul style="list-style-type: none"> - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นางวิญญู บุญญนรินทร์ 	กรรมการ 6 ท่าน เป็นผู้ค้าประกันสินเชือเช่าซื้อรถยนต์ 15 คัน และเครื่องจักรที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุของกลุ่มบริษัทรวม 5 คัน กับธนาคารพาณิชย์และบริษัทเช่าซื้อ รวม 11 แห่ง ยอดค้าประกันรวม 20,541,244.32 บาท			<ul style="list-style-type: none"> - การเช่าซื้อดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - การค้าประกันสินเชือเป็นเงื่อนไขปกติของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่เสียผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว
4. บริษัททุนบุรีรัมย์ จำกัด และกรรมการ 6 ท่าน คือ <ul style="list-style-type: none"> - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นางวิญญู บุญญนรินทร์ 	จำนำหุ้นที่เป็นเจ้าของ จำนวนรวม 500,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อค้าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง			<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็นเงินกู้เพื่อชื้อทรัพย์สินในการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้หุ้นเป็นหลักประกันแต่อย่างใด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการบริษัทเป็นหลักประกันสินเชือเป็นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมกับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย ไม่เสียผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2556 (บาท)	มูลค่า งวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
5. กรรมการ 5 ท่าน คือ - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	การค้าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มูลค่าการค้าประกัน 3,221.04 ล้านบาท			- วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็นเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินในการ ดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันแต่อย่างใด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - การค้าประกันสินเชื่อเป็นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ เป็นความจำเป็นในการ ดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน บริษัทและ บริษัทย่อยไม่เสียผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว
6. กรรมการ 6 ท่าน คือ - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นางวิญญู บุญญนิรันดร์ และญาติสนิทของกรรมการ 5 ท่าน คือ - พตอ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล - นายปอนด์ รัตนพันธ์ศักดิ์ - นางภาลินี ตั้งตรงเวชกิจ - นายภาคภูมิ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติภา พงษ์พิชิตกุล	ในปีการผลิต 2555/2556 และปีการผลิต 2556/2557 บจ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ให้เงินเกี่ยวแก่ กรรมการของบริษัท และญาติสนิทของกรรมการ บริษัท โดยมีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อน้ำอ้อยมาส่ง โรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ลูกหนี้เงินเกี่ยวต้นงวด 11,669,656 - เงินเกี่ยวเพิ่มระหว่างงวด 36,725,316 - รวมเงินเกี่ยวทั้งสิ้น 48,394,972 - จ่ายชำระระหว่างงวด (29,746,118) - ลูกหนี้เงินเกี่ยวคงเหลือสิ้นงวด 18,648,854 - มูลค่าอ้อยที่ซื้อ 23,730,211 - มูลค่าปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำหน่าย 6,605,347	11,669,656 36,725,316 48,394,972 (29,746,118) 18,648,854 23,730,211 6,605,347	18,648,854 11,784,887 30,433,741 (8,752,519) 21,681,222 7,472,145 4,612,217	- การให้เงินกู้ยืมชาวไร่อ้อยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนชาวไร่อ้อยในการปลูกอ้อยเพื่อมา จำหน่ายแก่โรงงานน้ำตาลหรือที่เรียกกันว่าเงินเกี่ยว เป็นการดำเนินงานตามปกติของ โรงงานน้ำตาลทั่วไป ซึ่งเงื่อนไขการให้เงินเกี่ยวกับกรรมการและญาติสนิท ก็เป็นไป ตามเงื่อนไขเดียวกับชาวไร่รายอื่น ๆ และสินค้าปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำหน่ายให้กับ กรรมการและญาติสนิทก็เป็นราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายให้กับชาวไร่รายอื่น ๆ - การรับซื้ออ้อยนั้นเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และราคาที่ซื้อจากกรรมการและญาติสนิท ของกรรมการก็เป็นราคาเดียวกันกับที่รับซื้อจากชาวไร่อ้อยรายอื่น ๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - การให้เงินเกี่ยวและการซื้ออ้อยเป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ โรงงานน้ำตาล ซึ่ง ราคาและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ตกลงกับบุคคลทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าปี 2556 (บาท)	มูลค่างวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
7. กรรมการ 6 ท่าน คือ - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤชัย ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นางวิญญูเพ็ญ ปุญญูนรินทร์	ในปีการผลิต 2555/2556 ได้มีการให้เงินทรองล่วงหน้าแก่กรรมการ 6 ท่าน เพื่อสำหรับการซื้ออ้อยจากชาวไร่นอกเขตส่งเสริมของบริษัท ในกรณีที่ปริมาณผลผลิตอ้อยในเขตส่งเสริมของบริษัทไม่เพียงพอ - เงินทรองต้นงวด 55,176,060 - เงินทรองเพิ่มระหว่างงวด 19,050,660 - จ่ายชำระระหว่างงวด (74,226,720) - เงินทรองปลายงวด -			<ul style="list-style-type: none">- การให้เงินทรองดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นที่จะมีมาตรการสำรองในกรณีที่ปริมาณอ้อยในเขตส่งเสริมของบริษัทอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการผลิต การซื้ออ้อยจากชาวไร่นอกเขตส่งเสริมถือเป็นวิธีหนึ่งสำหรับการลดความเสี่ยงในการผลิตของบริษัท- เนื่องจากในปี 2556/2557 บริษัทมีปริมาณอ้อยในเขตส่งเสริมเพียงพอ จึงไม่มีการให้ทรองแก่กรรมการเพื่อไปซื้ออ้อย และสำหรับในอนาคตหากมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออ้อยนอกเขตส่งเสริม บริษัทจะเป็นผู้ซื้ออ้อยจากชาวไร่โดยตรงและจะไม่มีการจ่ายเงินทรองให้กรรมการเพื่อการจัดซื้ออ้อยอีก โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติเงินทรองเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดหาอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาล และลดความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดซื้ออ้อยนอกเขตส่งเสริมจึงเป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเพื่อเป็นการให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทควรเป็นผู้ดำเนินการซื้ออ้อยจากชาวไร่โดยตรง



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าปี 2556 (บาท)	มูลค่างวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
8. กรรมการ 1 ท่าน คือ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	<u>การเช่าทรัพย์สิน</u> บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 43 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวาจาก กรรมการของบริษัท - ค่าเช่า	175,480	175,480	- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 25 ปี เพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลโดยมีราคาเช่าอยู่ที่ 10 บาทต่อตารางวาต่อปี โดยจ่ายชำระ 2 ครั้งต่อปี โดยในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายชำระค่าเช่าในเดือนมกราคม และได้บันทึกเป็นค่าเช่าของครึ่งปีหลังที่จ่ายชำระล่วงหน้าในเดือนมิถุนายนเป็นค่าใช้จ่ายในงวดหกเดือนแรกปี 2557 แล้ว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - การเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่านั้นก็ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง
9. กรรมการ 3 ท่าน คือ - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ทำสัญญากู้ยืมเงินกับนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และนายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ เป็นจำนวนเงิน 82.70 ล้านบาท โดยในปี 2555 และปี 2556 ไม่มีการคิดดอกเบี้ย - เงินกู้ยืมต้นงวด - จ่ายชำระ - เงินกู้ยืมปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี / งวด - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1,587,236 (1,587,236) - - -	- - - - -	- เนื่องจากบุรีรัมย์พลังงานจำเป็นต้องนำเงินไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้สมบูรณ์ แต่ทางบริษัทไม่มีเงินสดในมือในขณะนั้น จึงต้องกู้ยืมเงินจากกรรมการเพื่อดำเนินการไปก่อนแล้วจึงชำระเงินกู้คืนในภายหลัง - ในอนาคตบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงรายการในลักษณะนี้โดยจะจัดหาเงินทุนกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ให้เพียงพอกับการดำเนินการของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - การกู้ยืมเงินเป็นไปตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ยบริษัทจึงไม่เสียประโยชน์



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2556 (บาท)	มูลค่า งวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
10. กรรมการ 1 ท่าน คือ - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ เป็นจำนวนเงิน 35.80 ล้านบาท โดยในปี 2555 และปี 2556 ไม่มีการคิด ดอกเบี้ย - เงินกู้ยืมต้นงวด - จ่ายชำระ - เงินกู้ยืมปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี / งวด - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	35,800,000 (35,800,000) - - -	- - - - -	<ul style="list-style-type: none">- เนื่องจากบริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด จำเป็นนำเงินไปก่อสร้างโรงงานผลิตอินทรีย์ แต่ยังไม่ได้รับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ จึงต้องกู้ยืมเงินจากกรรมการเพื่อดำเนินการไปก่อน แล้วจึงชำระเงินกู้คืนในภายหลัง- ในอนาคตบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงรายการในลักษณะนี้ โดยจะจัดหางานกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ให้เพียงพอต่อการดำเนินการของบริษัท <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- การกู้ยืมเงินเป็นไปตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ยบริษัท จึงไม่เสียประโยชน์
11. บจ. บี.อาร์.เอส . เทรนนอร์มินัล โลจิสติกส์	บริษัทว่าจ้าง BRS ในการขนส่งสินค้าให้กับบริษัท และ BRS เช่าพื้นที่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง - ค่าเช่า - รายได้ค่าปรับน้ำตาลหาย - เจ้าหน้าที่การค้า ณ สิ้นงวด	62,979,469 120,000 - 10,257,287	63,525,995 90,000 9,600 10,850,247	<ul style="list-style-type: none">- บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งสินค้าของบริษัท ไปให้กับลูกค้า จึงได้ว่าจ้าง BRS ส่งสินค้าให้กับบริษัท- เพื่อความสะดวกในการดูแลการขนส่งสินค้าของบริษัท จึงให้ BRS เช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นสำนักงาน โดยมีการคิดอัตราค่าเช่าใกล้เคียงราคาอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าปี 2556 (บาท)	มูลค่างวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
				<p>- สำหรับรายได้ค่าปรับน้ำตาลหายจะคิดจากปริมาณน้ำตาลที่สูญเสียไประหว่างขนส่งโดยคิดในราคา กิโลกรัมละ 30 บาท โดยบริษัทต้องบันทึกน้ำตาลที่สูญเสียระหว่างขนส่งเป็นการขายน้ำตาลในราคาขายปลีกซึ่งเท่ากับ 23 บาทต่อกิโลกรัม และในส่วนที่เหลืออีก 7 บาทต่อกิโลกรัม เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการให้ชดเชยการดำเนินงานด้านเอกสารต่าง ๆ</p> <p>- เนื่องจากธุรกิจของ บจ. บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล คือ ธุรกิจขนส่งทางรถไฟ และโกดังซึ่งมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสัญญาเช่าเป็นสัญญาระยะสั้น หากยกเลิกสัญญาสินทรัพย์ทั้งหมดจะตกเป็นของให้การรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้การขนส่งและการใช้โกดังสำหรับเก็บของกลุ่มบริษัท ไม่จำเป็นต้องใช้ BRS เท่านั้น นอกจากนี้ BRS สามารถดำเนินธุรกิจเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง BRR ดังนั้น ผู้บริหารจึงไม่นำ BRS เข้ามาในจากกลุ่ม BRR</p> <p>- สำหรับรับว่าจ้าง BRS ในอนาคตจะดำเนินการให้มีการเสนอและเปรียบเทียบราคาจากผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า 4 ราย และต้องรายงานผลการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ว่าจ้าง BRS ขนส่งน้ำตาลเกินกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำตาลส่งออกของบริษัท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- บริษัทไม่ได้นำ BRS เข้ามารวมในกลุ่ม เนื่องจากธุรกิจไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทนอกจากนี้ธุรกิจของ BRS มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งการไม่นำ BRS เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>- สำหรับ การว่าจ้างบุคคลอื่นให้ขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมปกติของบริษัท และมีความจำเป็นทางธุรกิจ ราคาว่าจ้าง BRS ก็เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการว่าจ้างบุคคลอื่น</p> <p>- สำหรับการให้เข้าพื้นที่นั้นก็เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าปี 2556 (บาท)	มูลค่างวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
12. กรรมการ 6 ท่าน คือ <ul style="list-style-type: none"> - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายศฤงคาร ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ - นางวิญญูเพ็ญ ปญญูนิรันดร์ 	บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด จากกรรมการทั้ง 6 ท่าน จำนวนรวม 9,994 หุ้น ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.59 เป็นร้อยละ 99.99	999,400	-	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากบริษัทต้องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้บริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกรรมการของบริษัทและราคาการซื้อขายเป็นราคาที่มีมูลค่าเหมาะสม
13. กรรมการ 5 ท่าน คือ <ul style="list-style-type: none"> - นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ - นายศฤงคาร ตั้งตรงเวชกิจ - นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 	BSF ในปี 2553 ได้กู้ยืมเงินจากกรรมการ 5 ท่าน เพื่อลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย <ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมต้นงวด - จ่ายชำระ - เงินกู้ยืมปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี / งวด - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	954,700 (954,700)	-	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากในปี 2553 บริษัทต้องเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด ให้เป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยได้กู้ยืมเงินจากกรรมการไปก่อน โดยยังไม่จ่ายชำระเงินกรรมการจนถึงปี 2556 - ในปี 2555 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่อีกครั้งโดย BSF ได้จำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้กรรมการ 6 ท่าน เนื่องจาก บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด ไม่ได้ดำเนินการธุรกิจในลักษณะที่จะแข่งขันกับบริษัท <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกรรมการของบริษัทและราคาการซื้อขายเป็นราคาที่มีมูลค่าเหมาะสม
14. กรรมการ 2 ท่าน คือ <ul style="list-style-type: none"> - นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล - นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 	BRD ได้ซื้อที่ดินจำนวน 51 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา จากกรรมการทั้ง 2 ท่าน	-	3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณบริษัทมีแผนที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรในละแวกนั้นหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ที่ดินแปลงดังกล่าวจะเป็นแปลงสาธิต เพื่อใช้สำหรับให้ความรู้และแสดงให้เห็นถึงผลผลิตและรายได้ที่จะได้รับการปลูกอ้อย <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซื้อที่ดินเป็นการซื้อมาเพื่อประกอบใช้ในแผนเพิ่มกำลังการผลิตอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และราคาที่ทำการซื้อขายก็เป็นราคาที่เหมาะสมใกล้เคียงกับราคาตลาด



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2556 (บาท)	มูลค่า งวดหกเดือน ปี 2557 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็นของรายการ
15. กรรมการ 1 ท่าน คือ - นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	BSF ได้ขออนุมัติซื้อที่ดินจากกรรมการ 2 ท่าน เพื่อสร้างเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นแล้วกับกรรมการ 1 ท่าน ขนาดพื้นที่ดินรวม 54 ไร่ 86 ตารางวา สำหรับที่ดินส่วนที่ได้รับอนุมัติซื้อจากกรรมการส่วนที่เหลือจะดำเนินการซื้อขายให้เสร็จภายในปี 2557	-	8,674,400	<ul style="list-style-type: none">- เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินในบริเวณที่อยู่ติดกับโรงงานเพื่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว โดยที่ดินของกรรมการเป็นที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ในขอบเขตของบ่อบำบัดน้ำเสียที่จะสร้างขึ้น จึงจำเป็นต้องซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขายจากเจ้าของที่ดินรายอื่นที่ซื้อมาในครั้งนี้อยู่- ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทเหลือรายการซื้อที่ดินที่ยังไม่เกิดขึ้น 1 รายการ ได้แก่ การซื้อที่ดินจาก นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ ซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท 1 แปลง จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา มูลค่า 2,358,800 บาท <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- การซื้อที่ดินเป็นการซื้อมาเพื่อประกอบใช้ในแผนเพิ่มกำลังการผลิตอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และราคาที่ทำการซื้อขายก็เป็นราคาที่เหมาะสมใกล้เคียงกับราคาตลาด



14.2 มาตรการการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อย (เงินเกี่ยว) เป็นต้น บริษัทหรือบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมี ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสที่เกิดรายการ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมประเภทเงินเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้มีการควบคุมดูแล ดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติ
2. การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น

การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติ

ลักษณะเงินเกี่ยวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ได้แก่ ค่าปลูก ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีการเกษตร ค่าเช่าที่ดิน ค่าอ้อย ค่าระบบน้ำหยด ค่าที่ดินเพื่อการปลูกอ้อย ค่าเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถ รถตัดอ้อย รถบรรทุก เป็นต้น

ผู้บริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติเงินเกี่ยวที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อย โดยที่การซื้ออ้อยไม่นับเป็นการสนับสนุนการปลูก การให้เงินเกี่ยวที่นอกเหนือเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนการปลูกอ้อย จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับ

การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น

ให้ผู้ตรวจสอบภายใน จะดำเนินการตรวจสอบรายการ โดย

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ โดยให้นำรายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เปรียบเทียบกับบัญชีเงินเกี่ยวรายบุคคล
2. นำรายชื่อที่ตรวจพบ ไปตรวจสอบว่า การเบิกเงินเกี่ยวมีลักษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา เงื่อนไข และขั้นตอนการอนุมัติตามนโยบายของบริษัทหรือไม่
3. จัดทำสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการว่าจ้างขนส่งน้ำตาลกับบริษัท บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

1. ต้องมีการจัดให้มีการเสนอราคาจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 4 ราย
2. ต้องมีการกำหนดขอบเขตของการให้บริการที่ชัดเจน เช่น สถานที่ต้นทางปลายทาง ปีการผลิต หรือบริการเสริมอื่น เป็นต้น
3. จัดให้มีการทำสัญญาที่ระบุราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ชัดเจน
4. ให้สรุปเหตุผลในการเลือกผู้ให้บริการแต่ละราย เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับเลือกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถว่าจ้าง BRS ให้ขนส่งน้ำตาลได้เกินกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำตาลที่บริษัทและบริษัทย่อยส่งออก



กรณีรายการธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ การเข้าทำรายการธุรกรรมอื่น ๆ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรฐานเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทหรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ ได้แก่ การรับซื้ออ้อย การให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อย เป็นต้น โดยมีกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการทำรายการดังกล่าว

การค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงินที่เกิดขึ้น ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะคงมีอยู่ต่อไป เนื่องจากความจำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ซื้อวัตถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อยกับเกษตรกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่อธุรกิจ โดยที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการรับการค้ำประกันดังกล่าว

การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะให้มีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมและหรือการค้ำประกันหนี้ใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนการปลูกอ้อย ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย